

Chứng minh tài chính xin visa đi anh

1. Chứng minh tài chính du lịch bằng sổ tiết kiệm

Việc chứng minh tài chính du lịch, tùy thuộc vào yêu cầu của từng nước bạn phải chứng minh với Lãnh sự quán rằng mình đang có một sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng với số tiền phù hợp (ví dụ : Hàn Quốc bạn phải chứng minh mình có số tiền tiết kiệm là 150 triệu đến 200 triệu, Đài Loan từ 50 triệu đến 100 triệu, Nhật bản bạn phải có sổ tiết kiệm trên 200 triệu....). Với một số nước như: Tây Ban Nha, New Zealand, Hàn Quốc (trong trường hợp nộp hồ sơ tại Hà Nội)... Lãnh sự quán có thể yêu cầu sổ tiết kiệm của bạn phải gửi trước thời điểm xin Visa từ 3 tháng trở lên.

Hồ sơ chứng minh tài chính du lịch gồm có:

Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, song ngữ Anh – Việt

Bản sao sổ tiết kiệm có đóng dấu mộc của ngân hàng

Bản chính sổ tiết kiệm để đối chiếu khi nộp hồ sơ trực tiếp và khi phỏng vấn

Chúng tôi nhận chứng minh tài chính, mở sổ tiết kiệm tất cả các tỉnh thành trên cả nước

2. Chứng minh thu nhập, chứng minh công việc

Chứng minh thu nhập đi du lịch thực ra rất đơn giản, bạn chỉ cần cung cấp cho Lãnh sự quán các giấy tờ chứng minh rằng mình đang có một công việc ổn định với mức thu nhập hàng tháng đảm bảo cho cuộc sống và có tích lũy để trang trải cho chuyến đi. Hồ sơ chứng minh thu nhập khi xin Visa du lịch gồm có:

Hợp đồng lao động bản sao

Bản xác nhận lương 6 tháng gần nhất (hoặc sao kê tài khoản ngân hàng nếu cty trả lương qua tài khoản) bản chính

Đơn xin nghỉ phép bản chính

Các quyết định tăng lương, bổ nhiệm bản sao (nếu có)

Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác như: hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê nhà, thuê xe...

Các giấy tờ chứng minh tài sản như: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, Giấy tờ xe ô tô, Hợp đồng mua bán nhà đất.....

Trong trường hợp Quý khách hàng gặp khó khăn trong việc chứng minh tài chính xin visa hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Các bạn có thể tham khảo cách làm sổ tiết kiệm chứng minh tài chính Du Học tại đây

Ngoài việc chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm, các bạn cũng có thể chứng minh tài chính bằng các tài sản có giá trị khác như: nhà đất, bất động sản, xe ô tô, cổ phiếu....

Trong trường hợp Quý khách hàng chưa có sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính du lịch. Quý khách hàng có thể liên hệ với dịch vụ chứng minh tài chính Nguyễn Lê. Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Xem thêm: <https://achau.net/dich-vu-chung-minh-tai-chinh-xin-visa-anh-tron-goi/>

chứng minh tài chính xin visa

Chứng minh tài chính là gì?

Khi nộp hồ sơ xin visa du lịch hoặc visa du học ở một quốc gia khác trên thế giới, một trong những yếu tố cơ bản để viên chức lãnh sự đánh giá mục đích thật sự của chuyến đi chính là thông qua năng lực tài chính của bản thân người xin visa. Một người có khả năng tài chính tốt ở

Việt Nam sẽ được đánh giá cao hơn khi xét hồ sơ. Viên chức lãnh sự cho rằng khi bạn có tiềm lực tài chính tốt, bạn sẽ không sử dụng sai mục đích của visa khi qua nước họ. Thông thường, năng lực tài chính của một người sẽ thể hiện qua những điểm cơ bản như:

Tiền lương hàng tháng

Mức chi tiêu hàng tháng

Tiền gửi tiết kiệm

Tài sản sở hữu mang giá trị cao

Các thu nhập khác ngoài tiền lương: tiền lãi từ các khoản đầu tư...

Chứng minh tài chính thông qua dịch vụ

Chứng minh tài chính thông qua dịch vụ

Như vậy, chứng minh tài chính xin visa có nghĩa là trình bày rõ ràng tài sản và các khoản thu cố định hàng tháng để chứng minh bản thân có nguồn tài chính tốt tại Việt Nam và không cần phải sang nước khác để lao động trái phép hay định cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, người Việt Nam có thói quen sử dụng tiền mặt nhiều hơn là giao dịch thông qua ngân hàng. Vì vậy, có rất nhiều khoản thu không thể chứng minh bằng giấy tờ được. Việc gửi tiết kiệm cũng chưa phổ biến vì nhiều người vẫn còn quan niệm “tiền trong túi mình mới là của mình”.

Hơn nữa, trong kinh doanh, việc xoay vốn là chuyện không thể tránh khỏi. Rất ít khi các chủ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp để tiền vào tài khoản tiết kiệm. Cũng chính vì điều này mà các dịch vụ chứng minh tài chính ra đời.

Dịch vụ chứng minh tài chính có vai trò gì? Việc chứng minh năng lực tài chính đòi hỏi chúng ta phải cung cấp rất nhiều giấy tờ phức tạp. Trong số đó, chỉ mỗi sổ tiết kiệm là đơn giản và có thể nhờ ngân hàng hỗ trợ được.

Dịch vụ chứng minh tài chính chỉ hỗ trợ chứng minh được một số vấn đề mà viên chức lãnh sự quan tâm trong quá trình xét hồ sơ xin visa. Chúng ta nên nhớ rằng dịch vụ chứng minh tài chính không bảo đảm được việc đậu visa cho hồ sơ của mình. Sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính chỉ giúp chúng ta hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của lãnh sự mà thôi.

Xem thêm:

<https://achau.net/dich-vu-chung-minh-tai-chinh-xin-visa-chung-minh-tai-chinh-ngan-hang-2022/>

visa f3 hàn quốc

Bạn mong muốn được đặt chân đến Mỹ? Bạn có cha mẹ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ và muốn được đoàn tụ cùng cha mẹ mình. Bài viết này SKT sẽ cho bạn những câu trả lời hợp lý nhất.

Hiện nay, có rất nhiều loại visa định cư Mỹ. Chắc chắn có rất nhiều bạn thắc mắc rằng visa F3 là visa gì? Hoặc diện F3 chờ bao lâu? Chúng tôi có câu trả lời ngay bên dưới.

Visa F3 là một loại visa định cư Mỹ theo diện Đoàn tụ gia đình. Visa này cho phép cha mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi diện F3 sang Mỹ đoàn tụ. Cha mẹ muốn bảo lãnh con theo diện này phải là công dân Mỹ. Số lượng visa cấp mỗi năm đối với visa F3 là 23.400 visa; cộng thêm số visa F1, F2A và F2B không sử dụng trong năm đó.

Câu trả lời trên chắc hẳn đã giải đáp được phần nào về diện F3 là gì.

Điều kiện của visa đi Mỹ diện F3

Cha mẹ bảo lãnh con đã có gia đình phải là công dân Mỹ; đang sinh sống và có địa chỉ cụ thể tại Mỹ.

Những cá nhân là thường trú nhân không được bảo lãnh con đã có gia đình theo diện F3.

Hồ sơ của di trú Mỹ diện F3 cần chuẩn bị gì?

Đơn I-130;

Bảng chứng về quyền công dân Mỹ của người bảo lãnh như: Bản sao giấy khai sinh; Bản sao hộ chiếu chưa hết hạn; Bản sao giấy chứng nhận nhập tịch; Bản sao giấy chứng nhận quốc tịch,...

Bảng chứng về mối quan hệ giữa người Bảo lãnh và người Được bảo lãnh;

Đơn DS-260;

Đơn I-864;

2 ảnh chụp kiểu passport theo quy định;

Tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (...)

Đối với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ sẽ được chuẩn bị linh hoạt khác nhau. Nếu như bạn quan tâm về hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ diện F3, vui lòng liên hệ với luật sư để được tư vấn thêm.

Quy trình bảo lãnh đi Mỹ diện F3

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ bảo lãnh diện F3, bạn nên lưu ý về quy trình bảo lãnh con đã có gia đình này.

Bước 1: Người Bảo lãnh nộp đơn I-130 (đơn Bảo lãnh thân nhân ngoại kiều); giấy tờ chứng minh quan hệ đối với diện bảo lãnh F3 lên Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ. Thời gian xử lý hồ sơ tại USCIS hiện là hơn 11 năm.

Bước 2: Nếu đơn I-130 được chấp thuận thì hồ sơ sẽ được chuyển sang xử lý tại Trung tâm Thị thực Quốc gia (National Visa Center – gọi tắt là NVC). Đơn phải theo dõi Lịch chiếu khán hàng tháng phát hành trên website chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; hoặc tại mục Tin tức SKT. Việc này giúp người Được bảo lãnh biết đã đến lượt nộp hồ sơ và phỏng vấn định cư Mỹ diện F3 hay chưa. Bạn có thể cập nhật thông tin về số lượng visa của diện bảo lãnh con trên 21 tuổi đã có gia đình gần nhất tại Lịch Visa Hàng Tháng trên mục Tin tức SKT.

Bước 3: Nộp hồ sơ lên NVC và thanh toán các loại phí; gồm phí xử lý đơn xin thị thực nhập cư và phí bảo trợ tài chính. Ngoài ra, Người Bảo lãnh còn cần phải chứng minh được rằng họ đủ khả năng để bảo trợ về tài chính cho Người Được bảo lãnh và chắc chắn Người Được bảo lãnh sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội bằng cách hoàn thành đơn bảo trợ tài chính I-864.

Xem thêm:

<https://achau.net/visa-f3-han-quoc-la-gi-co-thoi-han-bao-lau-ho-so-xin-visa-nhu-the-nao/> Nguồn: Á Châu Visa